

สรุปข่าวประจำวัน ที่ ๓๑ มี.ค. ๖๕

ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวหนังสือพิมพ์

- ติดตาม (แนวหน้า วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๕ หน้า ๘)
- ภาพข่าว: แก้วเพาะกล้า (แนวหน้า วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๕ หน้า ๖)
- กวนน้ำให้ใส: ตระกูลจึงรุกป่าจุดตายคดีอาญา? (แนวหน้า วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๕ หน้า ๕)

ข่าวเว็บไซต์

ทส. อนุมัติ๑๗คำขอ ใช้ประโยชน์ป่าสงวน เร่งรัดช่วยปชช.เดือนร้อน

ข่าวสด ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๕ https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_๖๕๗๑๕๖๒

'ศรัณย์วุฒิ' แฉหลักฐานประจักษ์พยานอยู่ทำกิน ในอ.น้ำปาดก่อนประกาศเป็นพื้นที่ป่า

สยามรัฐออนไลน์ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ <https://siamrath.co.th/n/๓๓๕๘๗๗>

ย้อนดูกฎหมาย “ไม้หวงห้าม” ทำอะไรได้ ไม่ได้ หลัง “ลุงพล” เจอคดีไม้มะค่าแต่

ฐานเศรษฐกิจ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๕ <https://www.thansettakij.com/insights/๕๑๙๔๖๗>

ไหม้อจุด! นอก.ระดมกำลังลุยดับ สั่งเหยี่ยวไฟลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่า

ข่าวสด ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๕ https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_๖๕๗๑๒๗๗

"นิพนธ์" ตอบ ๓ คำถาม "คดีรุกป่า" ของ “ธนาธร” พร้อมแม่-พี่สาว ข้อเท็จจริงคืออะไร

คมชัดลึก ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๕ <https://www.komchadluek.net/scoop/๕๐๙๙๐๑>

มท.๓ มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับอนุญาตทำกินพื้นที่ป่าดงพญาผล สกสกร

บ้านเมือง วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ <https://www.banmuang.co.th/news/region/๒๗๔๙๗๓>

กรมชลฯเปิดข้อเท็จจริงผันน้ำเติมเขื่อนภูมิพล เดินทางสร้างส่วนร่วมยึดประโยชน์รัฐ-ประชาชน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยาม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ว่า ภายหลังจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติผ่านความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาต้นทุนรัฐ-เอกชน เพื่อนำผลการศึกษามาวิเคราะห์เปรียบเทียบทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดระหว่างการดำเนินการโดยรัฐกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ซึ่งจะต้องว่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน ตามพ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่าง

รัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ในการดำเนินการศึกษาการร่วมทุนรัฐ-เอกชนดังกล่าว กรมชลประทานให้ความสำคัญในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมาโดยตลอด ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2565 ที่ผ่านมามีการจัด การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมของการร่วมลงทุน โดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าและผลประโยชน์ที่ภาครัฐและประชาชนส่วนใหญ่ จะได้รับจากการดำเนินแนวทางดังกล่าวให้มากที่สุดเป็นสำคัญ

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2565 ที่ผ่านมามี กรมชลประทานยังได้เชิญชวนภาคเอกชนที่มีศักยภาพร่วมสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน ในการร่วมลงทุนโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพลดังกล่าวอีกด้วย

สำหรับปริมาณน้ำที่จะผันมาเติมเขื่อนภูมิพลนั้น ล่าสุดได้มีการวิเคราะห์ภายใต้โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในระยะเวลาสัมปทาน 25 ปี จะผันมาเติมเฉลี่ยปีละ 1,834 ล้านลบ.ม. จากปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยต่อปีที่มีถึง 2,856 ล้านลบ.ม. จะผันเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากเท่านั้น ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานในแม่น้ำยม



ติดตาม : สุรัชย์ อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจติดตามแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และการเผาในที่โล่งท้องที่ จ.ลำปาง และการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ณ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าจังหวัดลำปาง และสถานีเพาะชำกล้าไม้แม่ทะ จ.ลำปาง

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: พุธที่ 31 มีนาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 14945

Col.Inch: 23.08

Ad Value: 20,772

ภาพข่าว: แก้วเพาะกล้า

หน้า: 6(กลาง)

PRValue (x3): 62,316

คลิป: ชาว-ดำ



แก้วเพาะกล้า : บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด โดยร้านกาแฟ อินทนิล ร่วมกับ กรมป่าไม้ และพันธมิตร ดำเนินโครงการ “แก้วเพาะกล้า” เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกเพาะกล้าและเปลี่ยนมาใช้แก้วพลาสติกชีวภาพของอินทนิลที่ผลิตจากพืช 100% สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ โดยเริ่มทดลองให้ลูกค้านำแก้วเครื่องดื่มของอินทนิลมาส่งต่อให้กรมป่าไม้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 (แก้วอินทนิลใช้แล้ว 5 ใบ แลกส่วนลดเครื่องดื่มอินทนิลได้ 5 บาท) ซึ่งอินทนิลได้มอบแก้วลดแรกจำนวน 20,000 ใบ ให้กรมป่าไม้ ในวันสิ่งแวดล้อมไทยเดือนธันวาคม 2562 โดยยอดล่าสุด มีลูกค้านำแก้วอินทนิลมามอบให้กรมป่าไม้แล้วมากกว่า 1,000,000 ใบ



ตระกูลจิ้งรูกป่า จุดตายคดีอาญา?

กรณีตรวจสอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก) ในท้องที่ ต.ด่านทับตะโก ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน 60 ฉบับ เนื้อที่รวม 2,154-3-82 ไร่ อันเป็นเอกสารสิทธิของ นางสมพร จิ้งรุ่งเรืองกิจ 53 ฉบับ น.ส.ชนาพรพรณ จิ้งรุ่งเรืองกิจ 5 ฉบับ และนายธนาธร จิ้งรุ่งเรืองกิจ 2 ฉบับ

ล่าสุด อธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่ง เพิกถอน น.ส. 3 ก ของนางสมพร จิ้งรุ่งเรืองกิจ และลูกๆ 59 ฉบับ เนื้อที่รวม 2,111 ไร่ เนื่องจากพบว่า ออกเอกสารสิทธิไม่ชอบด้วยกฎหมาย อยู่ในพื้นที่ป่าสงวน

จุดที่ต้องไฟกัสดัดไป คือ คดีอาญา

1. เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2565 กรมที่ดินได้มีคำสั่งเพิกถอน น.ส. 3 ก จำนวน 59 ฉบับ เนื้อที่รวม 2,111-1-69 ไร่ ที่ได้ออกเมื่อปี 2521 ตามโครงการเดินสำรวจ น.ส. 3 ก โดยใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศมิได้แจ้งการครอบครองที่ดิน โดยบริเวณที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตป่าถาวร “ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี (หมายเลข 85)” ซึ่งต่อมาได้ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี” เมื่อปี 2527 จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 58 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ห้ามดำเนินการในเขตป่าไม้ถาวร และเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออก น.ส. 3 ก ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2479) ข้อ 3 ซึ่งบังคับอยู่ในขณะนั้น

คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า น.ส. 3 ก ดังกล่าว ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สมควรเพิกถอนทั้ง 59 ฉบับ กรมที่ดินจึงมีคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่ 747/2565 ลงวันที่ 29 มี.ค.2565 เพิกถอน น.ส. 3 ก ทั้ง 59 ฉบับ

ทั้งนี้ เป็นกรณีสืบเนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ (ศก.พป.) กรมป่าไม้ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและส่งเรื่องให้กรมที่ดินพิจารณาดำเนินการเพิกถอน น.ส. 3 ก ซึ่งจากการสอบสวนปรากฏว่ามีการตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งพิกัดในพื้นที่จริง และย้ายรูปแปลง น.ส. 3 ก ดังกล่าว จากระวางรูปถ่ายทางอากาศมาตราส่วน 1 : 5,000 ลงในระวางรูปถ่ายทางอากาศมาตราส่วน 1 : 4,000 ปรากฏว่า น.ส. 3 ก ทั้ง 59 ฉบับ ตำแหน่งที่ดิน

อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ที่กรมพัฒนาที่ดินได้ขีดเขตป่าลงในระวางแผนที่ และ ยืนยันเป็นแนวเขตที่ได้ขีดไว้แล้วทั้งแปลง อีกทั้งกรมป่าไม้ ยืนยันแนวเขต ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้ขีดเขตไว้ในระวางแล้วเช่นกัน

ส่วน น.ส. 3 ก อีก 1 ฉบับ บางส่วนได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วย กฎหมายในเขตป่าไม้ถาวรดังกล่าว เรื่องอยู่ระหว่างจังหวัดราชบุรีจัดทำ รูปแบบแผนที่กันเขต น.ส. 3 ก หรือเพิกถอนบางส่วน ให้ถูกต้องตาม ข้อเท็จจริงต่อไป

อย่างไรก็ตาม นางสมพรและพวก มีสิทธิอุทธรณ์กรณีเพิกถอน ดังกล่าวได้ ภายใน 15 วัน

2. ในส่วนของคดีอาญา

ก่อนหน้านี้ คดีก็จบลงไปแล้วอย่างเชื่องช้า และมีข่าวว่า พนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง (แต่คดียังไม่ถึงที่สุด) โดยอ้างว่ากลุ่ม ผู้ต้องหาไม่มีเอกสารสิทธิครอบครองที่ดินอยู่นั่นเอง

กรมป่าไม้ ถึงขนาดทำหน้าที่สื่อไปถึงอัยการว่า

“...กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ตามที่พนักงานสอบสวนกองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา ตามฐานความผิด ดังกล่าวข้างต้น เสนออัยการจังหวัดราชบุรี เพื่อพิจารณา โดยที่ไม่รอผลการ ดำเนินการพิจารณา เพิกถอนเอกสารสิทธิในที่ดิน ประเภท น.ส. 3 ก จำนวน 60 ฉบับ จากกรมที่ดินแต่อย่างใด กรมป่าไม้มีความเห็นแย้งกับพนักงานสอบสวน เนื่องจากคดีนี้พนักงานสอบสวนไม่ได้นำผลการพิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิ ในที่ดิน ประกอบสำนวนการสอบสวนแต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนิน คดีเป็นไปตามกฎหมาย และมีให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ จึงขอได้โปรดรอ ผลการพิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิในที่ดินจากกรมที่ดิน และประเด็น อื่นใด ตามที่เห็นสมควร ก่อนจะพิจารณาสั่งคดีต่อไป ผลเป็นประการใด โปรดแจ้งกรมป่าไม้ทราบด้วย”

เพราะฉะนั้น บัดนี้ เมื่อกรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิแล้ว ก็นับเป็น ข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่สำคัญมาก

ต้องติดตามคดีอาญาว่า อัยการแย้งความเห็นพนักงานสอบสวนหรือไม่อย่างไร หรือใครจะเสี่ยงคุกแทนใคร?

3. ในคดีอาญา ผู้ต้องหาถึงถือเป็นผู้บริสุทธิ์

จะเอาผิดฐานรุกป่า จะต้องมียานหลักฐานบ่งชี้ถึงเจตนา

เหตุใด กรมป่าไม้ถึงแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดฐานรุกป่า?

หลักฐานบางส่วนที่เคยเปิดเผยผ่านสื่อมวลชน อาทิ

บันทึกถ้อยคำที่ นางสมพร จรุงเรืองกิจ น.ส.ชนาพรรณ จรุงเรืองกิจ ผู้ซื้อที่ดินกับผู้ขายที่ดิน รับทราบต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า น.ส.3 ก อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่ยืนยันจดทะเบียนนิติกรรมซื้อขายที่ดิน มีรายละเอียดดังนี้

ฉบับแรก บันทึกถ้อยคำ ของ นางสาวพร จึงรุ่งเรืองกิจ ระบุว่า

“ตามที่ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายได้ยื่นคำขอจดทะเบียนและนิติกรรม ขายที่ดิน แปลงเครื่องหมายดังกล่าวข้างบนนี้ ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายทราบแล้วว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออาจจะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามหนังสือกรมที่ดินที่ มท.0700/ว.2064 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2529 เรื่องการจดทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินที่ยังมีปัญหาสงสัยว่าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นจะออกไปโดยชอบ ข้อ 2 ความว่า “ถ้าเป็นกรณีที่ยังมีปัญหาหรือข้อสงสัยว่าการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นได้ออกไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้มีอำนาจในการสั่งแก้ไขหรือเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินยังพิจารณาไม่ยุติ ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใดๆ ต่อไปได้ แต่ก่อนจดทะเบียนให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้คู่กรณีทราบถึงเหตุที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นอาจจะถูกแก้ไขหรือเพิกถอน หากคู่กรณีทราบแล้วแต่ยังประสงค์จะจดทะเบียนก็ให้บันทึกถ้อยคำไว้แล้วจดทะเบียนต่อไปได้”

“พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายทราบข้อความข้างต้นแล้ว และที่ดินแปลงดังกล่าวนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออาจจะไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงอาจจะถูกแก้ไขหรือเพิกถอนได้ ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วย หากมีการแก้ไขหรือเพิกถอนหรือเกิดการเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ เกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้ ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายขอรับผิดชอบเองทั้งสิ้น ไม่เกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและทางราชการที่จะต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด”

ฉบับที่สอง บันทึกถ้อยคำ ของ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ วันที่ 19 มิ.ย.2540 ระบุว่า

“ตามที่ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายได้ยื่นขอจดทะเบียนขายที่ดินแปลงเครื่องหมายข้างบนนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจบริเวณที่ดินแปลงนี้จากภาพถ่ายทางอากาศ หมายเลข 4836 // แผ่นที่ 104 ซึ่งในระวางฯ ระบุว่า ที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหมายเลข 85 และเจ้าหน้าที่แจ้งให้ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายทราบแล้วว่า หลักฐาน น.ส. 3 ก ฉบับดังกล่าว อาจออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งต่อไปทางราชการอาจดำเนินการแก้ไขหรือเพิกถอน น.ส. 3 ก ได้ ซึ่งทำให้การซื้อขายที่ดินครั้งนี้เป็นโมฆะ ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายทราบและเข้าใจดีแล้วแต่ข้าพเจ้าขอยืนยันให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนขายที่ดินให้ข้าพเจ้าครั้งนี้ได้ หากเกิดการเสียหายใดๆ ขึ้นเกี่ยวกับการนี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบเองทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด”

นี่คือข้อมูลหลักฐานบางส่วน

ใครจะผิด-ถูก ต้องว่าตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป

สารลัม



ทส. อนุมัติ ๑๗ คำขอ ใช้ประโยชน์ป่าสงวน เร่งรัดช่วยปชช.เดือนร้อน

ข่าวสด ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๕ https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_๖๙๗๑๕๖๒

ทส. อนุมัติ ๑๗ คำขอใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติ ส่งกรมป่าไม้เร่งรัดออกหลักฐานการอนุญาต-แก้ไขระเบียบ เพื่อความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาเดือนร้อนประชาชน

เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ร่วมกับคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นฝ่ายเลขานุการ

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และคำขออนุญาตทั่วไป รวม ๑๗ คำขอ อาทิ จ.นครพนม ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมี เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ท้องที่ ต.อุ่มเหม้า อ.พระธาตุพนม จ.นครพนม

กรมชลประทานขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูลือขาวและป่าภูเพ็ก และพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเมือ ท้องที่ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อีกทั้ง เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูลังกา เพื่อสร้างวัดที่พัทลุงเทพนิมิตสถิตธรรม ท้องที่ ต.หนองชน อ.นาทม จ.นครพนม โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้โครงการธรรมจักรสี่เหลี่ยมอย่างเคร่งครัด

และ บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ ไมนิ่ง (เค็มโก) จำกัด ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่ ๑ เพื่อพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพื่อการอนุรักษ์ และนันทนาการ ท้องที่ ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นต้น ทั้งนี้ ทุกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าทำประโยชน์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ นายจตุพร ได้มอบหมายให้กรมป่าไม้เร่งรัดการออกหลักฐานการอนุญาต รวมทั้งการแก้ไขระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด



'ศรีธัญญ์' แฉหลักฐานประจักษ์พยานอยู่ทำกิน ในอ.น้ำปาดก่อนประกาศเป็นพื้นที่ป่า

สยามรัฐออนไลน์ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ <https://siamrath.co.th/n/๓๓๕๘๗๗>

ศรีธัญญ์ หน.พรรคเพื่อชาติ ขอความเป็นธรรมให้คนทำแฝก อาศัยอยู่ก่อน ๓๐๐ ปี มีต้นมะขามยักษ์ - วัดป่ากั้ง
หลักฐานประจักษ์พยาน อยู่ทำกินก่อนประกาศเป็นพื้นที่ป่า ส.ส.อุตรดิตถ์ แฉ! โดนเจ้าหน้าที่ไล่จับตะครุบเหมือนกบ
เหมือนเขียด ชาวบ้านไม่ยอมได้ คพช.จาก “บักป้อม” เตรียมยื่นหนังสือขอโฉนดแทน นางพญาได้แนวกันไฟถึงบ้าน
ห้วยต้า ๙ กิโลเมตร

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นายศรีธัญญ์ ศรีธัญญ์ เกตุ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ ส.ส.อุตรดิตถ์ กล่าวเปิดเผยถึงความคืบหน้า
หลังจากพาชาวบ้านตำบลท่าแฝก อ.น้ำปาด และตัวแทนชาวบ้านจากตำบลนางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เข้าพบ
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน
ที่กรุงเทพมหานครฯ ให้ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในเรื่องที่ดินทำกินและที่ดินอยู่อาศัย ซึ่งชาวบ้านยอม
เสียสละที่ดินทำกินอันอุดมสมบูรณ์ของตนเองในพื้นที่อำเภอท่าปลา เพื่อการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓
สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าให้คนไทยทั้งประเทศได้มีไฟฟ้าใช้กัน ยอมอพยพโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ตามที่รัฐบาลจัดสรรให้
ใหม่ ไกลลับกับแปลงที่ดินของชาวบ้านอาศัยอยู่ก่อนนานหลายปีแล้ว แต่ถูกประกาศพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าจริม”
อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทับซ้อนที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของชาวบ้านทั้ง ๒ ตำบล ใน ๒
อำเภอ ส่งผลทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย รวมทั้งไม่สามารถขออนุญาตเอกสารสิทธิ์
ในที่ดินดังกล่าวได้ ทั้งที่ชาวบ้านอาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อนการบังคับใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และก่อนมีการ
ประกาศให้เป็นพื้นที่ป่า และยังคงเจ้าหน้าที่รัฐไล่จับดำเนินคดี ในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าจริม” เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ยิ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อรัฐบาล
มีนโยบายในการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คพช. ในเบื้องต้นขอรับการ
จัดสรรที่ดินตามที่รัฐบาลจัดให้ โดยขอให้กรมที่ดินดำเนินการออกสมุดหรือหนังสือประจำตัวให้กับชาวบ้านพื้นที่ตำบล
ท่าแฝก อำเภอน้ำปาด และ ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา ได้มีที่ดินทำกินอย่างถูกต้อง สามารถสร้างอาชีพและเกิด
รายได้กับทุกครัวเรือน พร้อมสำรวจ คพช.ให้กับชาวบ้านที่ตกหล่นอีกจำนวนมาก ได้มีหนังสือประจำตัวและไม่ต้องถูก
เจ้าหน้าที่รัฐไล่จับกุมอีกต่อไป

นายจตุพร ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการให้ นายศักดิ์ดา มณีวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการ
สิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการดินป่าไม้ กรมป่าไม้ และ นายเกษม พรหมมา ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
สำนักจัดการป่าไม้ ๓ ลำปาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่วัดป่ากั้ง หมู่ ๕ ตำบลท่าแฝก ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจกับ
ชาวบ้านถึงรูปแบบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ คพช. เพื่อชาวบ้านจะได้รับหนังสือยืนยันการได้สิทธิ์ถือครอง แต่ไม่ใช่
กรรมสิทธิ์ครอบครอง รวมถึงการสำรวจที่ดินเพิ่มเติมให้กับผู้ตกหล่นที่จะต้องได้รับหนังสือหรือสมุดปกในครอบต่อไป

นายศรีณย์วุฒิ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ สส.อุดรดิตถ์ กล่าวว่า เรียนพี่น้องคนไทยทั้งแผ่นดิน คนทำปลาหรือคนทำแฝกได้เสียสละที่ดินอันอุดมสมบูรณ์ ต้องอพยพโยกย้ายตามถิ่นที่ทางราชการสั่งเวนคืนย้ายที่ดินของพวกเขา การย้ายให้ค่าชดเชยน้อยมากเป็นหลักร้อย ไม่ใช่หลักหมื่นหลักพันหรือหลักแสน และบอกพี่น้องประชาชนว่า ย้ายไปเถอะพร้อมรับปากรับคำกับชาวบ้านว่า น้ำจะไหล ไฟสว่าง ทางดี มีทุกอย่างทุกอย่าง แต่พอไปถึงตรงข้ามกับสิ่งที่พูดกับชาวบ้าน เป็นนรกชัดๆเลย น้ำก็ไม่ไหล ไฟก็ไม่มี ถนนก็ไม่ดีและไม่มีอะไรสักอย่าง นี่คือการเจ็บช้ำของพี่น้องประชาชนคนอำเภอลำปลาและคนตำบลท่าแฝกด้วย ชาวบ้านเสียสละที่ดินอันอุดมสมบูรณ์ ที่เคยมีน้ำอุดมสมบูรณ์ทำกินได้ แต่ต้องไปอยู่บนภูเขาหินผุและไม่มีอะไรสักอย่าง ทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอลำปลา ตำบลท่าแฝกมีฐานะยากจนมาก มีหน้าซ้ำยังมีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินมาซ้ำเติมอีก เอกสารสิทธิ์ก็ไม่มี บางครอบครัวอยู่อาศัย มีต้นมะขาม อายุถึง ๓๐๐ ปี เป็นประจักษ์พยาน หลักฐานก่อตั้งวัดป่ากั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๑๐ เป็นประจักษ์พยานเช่นกัน แต่ถูกประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ มันเป็นไปได้อย่างไร จึงอยากให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้าน

นายศรีณย์วุฒิ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินต้องรับทราบเรื่องนี้ เมื่อไหร่ก็ตามที่มีสส.ศรีณย์วุฒิ ศรีณย์เกตุ คนนี้ ได้เข้ามาติดต่อสู้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ถูกไล่จับตะครุบเหมือนกบ เหมือนเขียด แคนทำกินในที่ดินของตนเองไม่ได้เลย ได้พาชาวบ้านไปพบปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพบอธิบดีกรมที่ดิน เพื่อยื่นความจำนงว่าเราไม่ได้ประสงค์อยากได้ คทช. แต่คงรักษาสีที่อันพึงได้ของเรา ที่มีโอกาสจะได้รับโฉนดที่ดินกับเขา เพราะหลักฐานมีประจักษ์ให้พบเห็นว่า ชาวบ้านเคยอยู่อาศัยและทำกินมาก่อน แต่ถูกประกาศทับที่ดิน และนี่คือนโยบายของพรรคเพื่อชาติที่ต้องต่อสู้ให้กับประชาชนทั้งประเทศ ไม่ว่าจะจังหวัดใดหรือที่ไหนประสบปัญหาในเรื่องนี้ ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อชาติจะเข้าไปช่วยเหลือทุกจังหวัด ซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมอธิบดีกรมที่ดินรับปากจะตั้งหน่วยงานขึ้นมาดำเนินการพิสูจน์สิทธิ์โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการ ตนจะเร่งรัดให้กับชาวบ้านเร็วที่สุด

โดยได้ ผাগถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) วันที่ ๔ เมษายนนี้ จะลงมาแจกเอกสารหรือสมุดพก คทช.อยากบอกว่า ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ยอมได้ คทช. แต่ชาวบ้านอยากได้สิทธิ์และเอกสารสิทธิ์ที่พึงมี ในการได้เอกสารสิทธิ์ในเรื่องโฉนดที่ดินทำกิน คทช.มาแค่ในส่วนที่ชาวบ้านทำกินได้รัฐบุกรุกที่ประชาชนหรือประชาชนบุกรุกที่รัฐ ยังไม่ได้มีการพิสูจน์สิทธิ์เท่านั้นเอง ซึ่งชาวบ้านได้เตรียมยื่นหนังสือต่อ พล.อ.ประวิตร รองนายกรัฐมนตรี ประธาน คทช.ในวันดังกล่าว ตนได้ลงไปพบปะพี่น้องประชาชนรู้สึกฟังใจมาก ที่ตนได้ต่อสู้ให้กับชาวบ้านจนกระทั่งได้ คทช.เพื่อหลีกเลี่ยงกฎราชการดำเนินคดีกับพวกเขา แต่สิทธิ์ของชาวบ้านยังคงอยู่ โดยมีการยื่นหนังสือไว้แล้วทั้งที่กรมที่ดินและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” นายศรีณย์วุฒิ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พื้นที่ตำบลท่าแฝก มีเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจirim เนื้อที่ประมาณ ๗๓,๕๖๑ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่คงสภาพป่า ๒๔,๒๖๗ ไร่ และพื้นที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จำนวน ๔๙,๒๙๔-๓-๕๐ ไร่ ผลการดำเนินงานดังนี้ กลุ่มที่ ๑ ก่อนมติกรม. ๓๐ มิ.ย.๔๑ เนื้อที่ ๑๘,๑๓๒-๓-๕๐ ไร่ ดังนี้ โดยพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตแล้ว จำนวน ๑๒,๑๘๕-๓-๕๐ ไร่ พื้นที่ตกหล่นและยังไม่ได้ดำเนินการสำรวจตามมติ กรม. ๓๐ มิ.ย. ๔๑ จำนวน ๕,๓๑๗ ไร่, กลุ่มที่ ๒,๓,๔ ยังไม่ได้ดำเนินการสำรวจตามมติ กรม. ๒๖ พ.ย. ๖๑ จำนวน ๗,๕๒๖ ไร่ ดังนี้ กลุ่มที่ ๒ (พื้นที่ลุ่มน้ำ ๓,๔,๕ ครอบครองระหว่าง ๒๕๔๕-๒๕๕๗) เนื้อที่ ๕,๒๖๑ ไร่ กลุ่มที่ ๓ (พื้นที่ลุ่มน้ำ ๑,๒ ตามมติ ๓๐ มิ.ย. ๔๑) เนื้อที่ ๑,๒๕๔ ไร่ กลุ่มที่ ๔ (พื้นที่ลุ่มน้ำ ๑,๒ ครอบครองระหว่าง ๔๕-๕๗) เนื้อที่ ๑,๐๑๑ ไร่ ทั้งนี้ ในส่วนกรณีพื้นที่ คทช.ตกหล่นและไม่ได้สำรวจที่อยู่อาศัย ตามมติ ๓๐ มิ.ย. ๔๑ ในท้องที่ตำบลท่าแฝก จำนวนประมาณ ๕,๓๑๗ ไร่ อาจ

เนื่องมาจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรมป่าไม้ในเวลานั้น และยังไม่ได้มีการดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามมติ ครม. ๒๖ พ.ย.๒๕๖๑ ในกลุ่มที่ ๒,๓,๔ รวมจำนวนประมาณ ๗,๕๒๖ ไร่ ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงต่อชาวบ้านว่า กรณีราษฎรผู้ร้องเรียนว่ามีการตั้งชุมชน วัด ในท้องที่ตำบลท่าแฝก ก่อนมีการประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจirim ได้มีการสอบถามถึงข้อมูลเบื้องต้นพร้อมทั้งชี้แจงว่า การดำเนินงานสำรวจที่ดินภายใต้โครงการ คทช. ไม่ได้เป็นการลิดรอนสิทธิของการตรวจสอบและการขอเอกสารสิทธิ์แต่อย่างใด โดยหากมีการสำรวจที่ดินและมีการอนุญาตให้ทำ คทช. แล้ว เมื่อคณะกรรมการจัดที่ดิน (สำนักงานที่ดินจังหวัด) ภายใต้ คทช.จังหวัดอุดรดิตถ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติและอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการแล้ว ราษฎรที่มีหลักฐานตามการกล่าวอ้าง ก็สามารถแจ้งต่อคณะกรรมการฯ ที่ลงปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ เพื่อให้มีการพิสูจน์สิทธิ์และขออนุญาตเอกสารสิทธิ์ได้ตามระเบียบและข้อกำหนดที่กำหนดต่อไป

ทั้งนี้ อบต.นางพญาประสงค์จะจัดทำในลักษณะทางตรวจการณ์หรือแนวกันไฟสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑๑ พิษณุโลก แจ้งว่าไม่ขัดข้องที่จะให้ดำเนินการให้ จากพื้นที่ตำบลนางพญา- บ้านห้วยด้า ด้วยระยะทาง ๙ กิโลเมตร อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน) ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า วันที่ ๔ เมษายน ๖๕ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ มีกำหนดการเดินทางโดยเครื่องบิน Embraer บ.ท.๑๓๕ ของทบ.จาก กบบ.ศคย.ทบ.ดอนเมือง กรุงเทพฯ รับการตรวจ ATK เดินทางถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๖ จ.พิษณุโลก และเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร บณ.๔๖ ยังสนามบิน ฮ. ชั่วคราวที่ตรงเรียนบ้านป่ากั้งวิทยา ต.ท่าแฝก อ.น้ำปาด จ.อุดรดิตถ์ โดย ฮ.ทบ.๒ เครื่อง และเดินทางโยรถยนต์จากโรงเรียนป่ากั้งวิทยาไปยังท่าเรือปากนาย เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการสะพานปากนาย จุดเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดอุดรดิตถ์กับจังหวัดน่าน

จากนั้นเดินทางโดยรถยนต์จากท่าเรือปากนายกลับมายังโรงเรียนป่ากั้งวิทยา เพื่อเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือหรือสมุดที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายของ คทช.เนื้อที่ประมาณ ๖,๙๓๘ ไร่ ราษฎรที่ได้รับจำนวน ๑,๐๓๗ แปลง เป็นอันเสร็จพิธี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องได้รับการตรวจคัดกรอง ATK จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคน เพื่อป้องกันโรคโควิดระบาดต่อผู้เข้าร่วมงานในพิธีครั้งนี้

พร้อมกันนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า ในวันที่ ๔ เมษายน ๖๕ ทางพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ มีกำหนดเดินทางจาก บณ. ๔๖ (อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก) ด้วย ฮ.ทบ. จำนวน ๒ ลำ ไปยังสนามบิน ฮ. ชั่วคราวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓ ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุดรดิตถ์ ไปยังพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคผาเวียง - ปากนาย ติดตามความคืบหน้าพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคผาเวียง - ปากนาย

อีกทั้งยังเดินทางจากพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคผาเวียง - ปากนาย ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุดรดิตถ์ เพื่อร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม ให้แก่ประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าจirim จังหวัดอุดรดิตถ์ ก่อนจะเดินทางกลับไปยังสนามบิน ฮ. ชั่วคราว เพื่อไปยังสนามบิน ฮ. ชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร



ย้อนดูกฎหมาย “ไม้หวงห้าม” ทำอะไรได้ ไม่ได้ หลัง “ลุงพล” เจอคดีไม้มะค่าแต่

ฐานเศรษฐกิจ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๕ <https://www.thansettakij.com/insights/๕๑๙๔๖๗>

ย้อนดูกฎหมาย “ไม้หวงห้าม” ทำอะไรได้ ไม่ได้บ้าง หลังศาลชั้นต้นพิพากษา “ลุงพล” คุก ๔ เดือน รอลงอาญา ๑ ปี คดีครอบครองไม้มะค่าแต่

กรณีศาลชั้นต้นพิพากษา "ลุงพล" คดีครอบครอง "ไม้มะค่าแต่" โดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก ๔ เดือน ปรับเงิน ๖,๖๖๖ บาท ให้รอลงอาญา ๑ ปี หลังจากก่อนหน้านี้มีการตรวจสอบท่อนไม้ตะเคียนในศาลข้างบ้านลุงพล จนพบว่าที่แท้เป็น "ไม้มะค่าแต่" ไม้หวงห้าม

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารขึ้นโรงพักกักตุนแจ้งความเอาผิดลุงพล ครอบครองไม้หวงห้าม แม้เจ้าตัวอ้างท่อนไม้ไหลตามน้ำลงจากภูเขาเก็บได้ในคลองแถวบ้านเลยเก็บมาวางให้คนกราบไหว้ขอโชคลาภ

ไม้มะค่าแต่ เป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงของต้นประมาณ ๑๐-๑๕ เมตร แตกกิ่งก้านและแผ่ใบได้กว้างมียอดเป็นรูปร่มหรือทรงเจดีย์ต่ำ ถือเป็นไม้หวงห้าม หากครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามมาตรา ๖๙ มีโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปี ปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

เมื่อมาดู พ.ร.บ ป่าไม้ พ.ศ ๒๕๔๔ ระบุว่า ไม้หวงห้าม หมายความว่า ไม้ชนิดที่มีค่า จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เสียก่อน อาทิ ไม้สัก ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้หลุมพ้อ ไม้มะค่าโมง ไม้เต็ง รัง ฯลฯ

เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จะเข้าไปคัดเลือกและตีตราประจำต้น เพื่ออนุญาตให้ตัดได้ ต่อเมื่อไม้เหล่านี้ ล้มลงและตัดทอนแล้ว จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่า ไม้ที่ล้มนั้นมีตราถูกต้องหรือไม่ ทอนได้เป็นที่ทอน

เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะตีตราที่ท่อนซุงทุกท่อนอีกครั้ง ซึ่งการตีตราตรวจสอบครั้งนี้เรียกว่า “ตีตราชักลาก” เมื่อได้ผ่านวิธีการนี้แล้ว จึงจะชักลากไม้นั้นให้ห่างออกไปจากตอเดิมได้

ไม้หวงห้ามแบ่งเป็น ๒ ประเภท

ประเภท ก.ไม้หวงห้ามธรรมดา เป็นพันธุ์ไม้ที่ให้น้ำไม่มีคุณภาพดี ซึ่งใช้ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนได้นั้น ทางกรมจะยอมให้ตัดฟัน และชักลากออกมาทำสินค้าได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน โดยมีไม้ที่ถูกกำหนดให้อยู่ในประเภทนี้ จำนวน ๑๕๘ ชนิด พร้อมกำหนดอัตราค่าภาคหลวงไว้ด้วย อาทิ ไม้มะค่าโมง ไม้ประดู่ อินทนิล ตะแบก เปลือกหนา ตะแบกเปลือกบาง เสลา ตะเคียน สนทะเล เต็ง หรือแงะ รังหรือเปา ยางกรวด ยางพลวง เป็นต้น

ประเภท ข.ไม้หวงห้ามพิเศษ ได้แก่พันธุ์ไม้บางชนิดที่ทางการได้พิจารณาเห็นว่า เป็นไม้ชนิดที่มีค่าหายาก เป็นไม้หวงห้ามชนิดพิเศษ จะห้ามมิให้ตัดฟันโค่นล้ม เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้อนุญาตในกรณีพิเศษ อาทิ พันธุ์ไม้ที่ใช้น้ำมันมากล้นเป็นน้ำมันหรือชัน คือสนเขา สนสองใบ สนสามใบ พันธุ์ไม้ที่มีปริมาณน้อยและหายาก ได้แก่ พญาไม้ มะขามป้อมดง สามพันปี กฤษณา กระตุก กระเบาใหญ่ มะพอก รักใหญ่ ไม้สัก ไม้พะยุง และไม้ยางทุกชนิด (ยางนา ยางพาย ยางแดง ยางมันหมู ยางเสียน) เป็นต้น ดังนั้น กรณีไม้หวงห้ามชนิดนี้ขึ้นอยู่ในที่ดินของคุณและคุณต้องการจัดการกับมัน คุณต้องไปขออนุญาตจากสำนักงานป่าไม้จังหวัดเป็นลำดับแรก

ที่ผ่านมา กรมป่าไม้ ปลดล็อกไม้หวงห้ามตามมาตรา ๗ ซึ่งเดิมไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ เช่น ไม้สัก ไม้ยาง ต้องขออนุญาต แต่ปัจจุบันไม่ต้องขออนุญาตถ้าหากอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงการตัดและการแปรรูปด้วย

เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมีสาระสำคัญอยู่ในมาตราที่ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.๒๕๔๔

หลักสำคัญของ พ.ร.บ.นี้ หวังให้การทำไม้ การเคลื่อนย้าย หรือการส่งเสริมอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์จากไม้หวงห้าม ไม้มีค่า ทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก พ.ร.บ.ป่าไม้ ฉบับเก่า ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ป้องกัน รักษาไม้มีค่า ที่อยู่ในป่า เป็นหลัก จึงเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการปลูก และใช้ประโยชน์จากไม้มีค่า เช่น ไม้สัก ที่เคยส่งเสริมการปลูกมาหลายสิบปีแต่เกษตรกรผู้ปลูก ไม่สามารถตัดมาใช้ประโยชน์ได้

มาตรา ๗ ไม้ชนิดใดที่ขึ้นในป่าจะให้ เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้กำหนดโดย พระราชกฤษฎีกา สำหรับไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวล กฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภท หนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของ คณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม

ตัด ขยาย ขนย้าย แปรรูป ต้องทำอะไร?

ปัจจุบันได้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิ ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ทำให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ สิทธิครอบครองตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่จัดเป็นไม้หวงห้าม

การทำไม้ (ตัด แปรรูป ขนย้าย) ไม่ต้องขออนุญาต ทั้งนี้หากประสงค์ให้ จนท. รับรองสามารถ ดำเนินการได้ตามความสมัครใจ

การรับรองไม้เพื่อการค้าการส่งออก ปัจจุบันได้ กำหนดหมวดการรับรองไม้/ สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ สิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้เพิ่มเติม สามารถขอให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ออกใบรับรองได้

ไม้ที่ตัด หรือแปรรูปจากสวนป่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสวนป่าแล้ว สามารถดำเนินการได้เลย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด



ไหม้ 6 จุด! นอภ.ระดมกำลังลุยดับ สั่งเหยี่ยวไฟลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่า

ข่าวสด ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๕ https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_๖๙๗๑๒๗๗

สะเมิง เกิดไฟป่าไหม้ ๖ จุด นายอำเภอ ระดมสนธิกำลังชุดดับไฟ ๖๒ คน เข้าควบคุมเพลิง สั่งชุดเหยี่ยวไฟ ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันพื้นที่เสี่ยง คาด ๕ โมงเย็นสงบเพลิงแบบเบ็ดเสร็จ

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ อำเภอสะเมิง รายงานผลการเข้าควบคุมพื้นที่เกิดจุดความร้อน จำนวน ๖ จุด โดยเกิดในพื้นที่บ้านห้วยคอก บ้านแม่สาบ บ้านเหล่าแสนตอง ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง ซึ่งเกิดในพื้นที่กลุ่มที่อยู่ในแนวเขตควบคุมเมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ ที่ผ่านมา คาดว่า เนื่องจากพื้นที่สูงชัน และเป็นป่าเบญจพรรณที่มีไฟไฟจึงข้ามแนวเขตควบคุม

ชุดปฏิบัติการฯ ภายใต้การอำนวยการของ นายณัฐกร ภัทรพนธ์ นายอำเภอสะเมิง มอบหมายให้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน และเจ้าหน้าที่ไฟป่าขุนขาน-สะเมิง ไฟป่าผ้าหม่มปก ไฟป่าออบหลวง ไฟป่าผาเมือง ลำพูน โครงการพัฒนาป่าไม้ฯ สะเมิงใต้ รวมกำลังเจ้าหน้าที่ ๖๒ นาย โดยแบ่งกำลังออกเป็น ชุดดับไฟ จำนวน ๓๗ นาย เข้าควบคุมไฟและตรวจสอบจุด Hotspot และกำลังอีก ๒๕ นาย ให้เฝ้าลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงและป้องกันไฟที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่

พร้อมกันนี้ นายอำเภอสะเมิง สั่งการให้สนธิกำลังชุดเหยี่ยวไฟ เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และชุดปฏิบัติการประจำหมู่บ้าน ร่วมสนับสนุนกำลังร่วมปฏิบัติการในพื้นที่เกิด Hotspot ในพื้นที่ของตนเอง

ทั้งนี้ยังสั่งการให้ชุดปฏิบัติการควบคุมไฟป่าระดับอำเภอ สมาชิกอส. เทศบาลฯ จัดแบ่งกำลังออกลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันพื้นที่เสี่ยง และจากการประเมินสถานการณ์คาดว่า จะควบคุมไฟในกลุ่ม Hot spot ได้ ภายในเวลา ๑๗.๐๐ น. ของวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ นี้



"นิพนธ์" ตอบ ๓ คำถาม "คดีรุกป่า" ของ "ธนาธร" พร้อมแม่-พี่สาว ข้อเท็จจริงคืออะไร

คมชัดลึก ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๕ <https://www.komchadluek.net/scoop/๕๐๙๕๐๑>

"นิพนธ์ บุญญามณี" รมช.มหาดไทย เปิดใจ "คมชัดลึกออนไลน์" ตอบ ๓ คำถาม คดีรุกป่าไม้ถาวร-ป่าสงวนแห่งชาติ ผังซ้ายแม่น้ำภาชี อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ของ "ธนาธร-สมพร-ชนาพรรณ" จิงรุ่งเรื่องกิจ มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรหรือไม่?

พลันที่กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย (มท.) เผยแพร่เอกสารข่าว ระบุว่าอธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนโฉนด น.ส.๓ ก. ในพื้นที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน ๕๙ ฉบับ เนื้อที่รวม ๒,๑๑๑ ไร่ ๑ งาน ๖๙ ตารางวา(ตรว.) เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น กระแสสังคมมีคำถามว่า ทั้ง ๓ คน "ธนาธร-สมพร-ชนาพรรณ" จิงรุ่งเรื่องกิจ ถูกกลั่นแกล้ง หรือเป็นการดิสเครดิตทางการเมือง จาก "คดีรุกป่า" หรือไม่?

เกี่ยวกับเรื่องนี้ "นายนิพนธ์ บุญญามณี" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(รมช.มหาดไทย) มีความชัดเจนจาก ๓ คำถามนี้

๑.ในฐานะกำกับดูแลกรมที่ดิน ได้มีการเร่งรัดคดีรุกป่าเคสนี้หรือไม่ อย่างไร?

เมื่อมีการร้องเรียนมายังกรมที่ดินว่ามีการรุกป่าสงวนแห่งชาติก็ต้องตรวจสอบ ตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง มาดูข้อเท็จจริง กำชับให้ปฏิบัติตามพยานหลักฐาน ไม่มีการกลั่นแกล้ง หรือเร่งรัด "คดีรุกป่า" หรือทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐาน

แต่ "คดีรุกป่า" เคสนี้มีการนัดตรวจที่ดินกันมานานมาก กว่ากรมป่าไม้ และ กรมพัฒนาที่ดิน ทั้ง ๒ หน่วยงานรัฐจะยืนยันที่ดิน ๖๐ แปลงนี้ ผลการตรวจสอบพบว่าในจำนวนนี้มีโฉนด น.ส.๓ ก. ๕๙ แปลง/ฉบับ จำนวนเนื้อที่รวม ๒,๑๑๑ ไร่ ๑ งาน ๖๙ ตารางวา(ตรว.) อยู่ในพื้นที่ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ได้ออกเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๑ ตามโครงการเดินสำรวจออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) โดยใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศ (หรือ RTK เป็นระบบที่แม่นยำที่สุด) แต่ไม่ได้แจ้งการครอบครองที่ดิน

ที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ต่อมาได้ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อปี ๒๕๒๗ จึงเป็นการฝ่าฝืน มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินที่ห้ามดำเนินการในเขตป่าไม้ถาวร และเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออก น.ส.๓ ก. ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ข้อ ๓ ซึ่งบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น

ที่ดินส่วนที่ ๒ ออก น.ส.๓ ก. อีก ๕๒ ฉบับ เป็น น.ส.๓ ก. พื้นที่ตำบลรางบัว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ออกเมื่อ ปี ๒๕๒๑ ตามโครงการเดินสำรวจออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) โดยใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศ แต่ไม่ได้แจ้งการครอบครองที่ดิน และไม่มีหลักฐานการครอบครองที่ดิน

"นิพนธ์" ตอบ ๓ คำถาม "คดีรุกป่า" ของ “ธนาธร” พร้อมแม่-พี่สาว ข้อเท็จจริงคืออะไร

จึงเป็นการฝ่าฝืน มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ห้ามดำเนินการในเขตป่าไม้ถาวร และเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออก น.ส.๓ ก. ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๗) วรรค๒ และวรรค๓

โฉนด น.ส.๓ ก.๕๙ แปลง/ฉบับจำนวนเนื้อที่รวม ๒,๑๑๑ ไร่ ๑ งาน ๖๙ ตารางวา กรมที่ดินสรุปว่าออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะตำแหน่งที่ดิน ๕๙ แปลงอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๑๒

แต่การออก น.ส.๓ ก. เกิดขึ้นภายหลัง เพราะออกเมื่อปี๒๕๒๑ จึงเป็นการฝ่าฝืน มาตรา๕๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ห้ามดำเนินการในเขตป่าถาวร และเป็นที่ดินต้องห้าม มิให้ออก น.ส.๓ ก. ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๒ พ.ศ ๒๕๔๗ ข้อ๓ ซึ่งออกตามความกฎหมายที่ดิน ๒๕๔๗

"สรุปสั้น ๆ ที่ดินแปลงนี้เป็นเขตป่าถาวร โดยมติครม. เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๒๕๑๒ ห้ามบุกรุก ต่อมาอีก ๑๐ ปี ก็มีคนมาออก น.ส.๓ ก. ในพื้นที่ดังกล่าว ถือเป็นการออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นี่คือสาระสำคัญว่าทำไมที่ดินดังกล่าวถึงถูกเพิกถอนสิทธิ์" รมช.มหาดไทย อธิบาย

๒.ขั้นตอนหลังจาก "ธนาธร" พร้อมแม่และพี่สาว ถูกเพิกถอนสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวแล้ว?

กรมที่ดินจะแจ้งการเพิกถอนสิทธิ์ที่ดินทั้ง ๕๙ แปลง แต่ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ์มีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ภายใน ๑๕ วันต่อกรมที่ดิน จากนั้นเป็นสิทธิ์ของผู้ถูกเพิกถอนร้องศาลปกครองได้ เพราะคำสั่งของกรมที่ดินนั้นเป็นคำสั่งฝ่ายปกครองผู้ได้รับผลกระทบนำไปสู่การร้องศาลปกครองได้

๓.ที่ดินอีก ๑ แปลง จากทั้งหมด ๖๐ แปลง กรมที่ดินจะดำเนินการอย่างไร?

มีที่ดินอีก ๑ แปลงที่ยังไม่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ ร้องการพิสูจน์ว่าออกชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ กรมที่ดินจะต้องดำเนินการรังวัดใหม่ ว่าพื้นที่ดินส่วนไหนอยู่ในป่าถาวรหรือป่าสงวนแห่งชาติ หากที่ดินอยู่ในพื้นที่ป่าถาวร หรือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติก็ต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์ ต้องแยกกันให้ชัดเจน

"นิพนธ์" ตอบ ๓ คำถาม "คดีรุกป่า" ของ “ธนาธร” พร้อมแม่-พี่สาว ข้อเท็จจริงคืออะไร

"กรมที่ดินจะดูแลเรื่องนี้ ให้รอบคอบที่สุด ให้ความสำคัญกับทุกฝ่าย แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ผมยืนยันไม่ใช่การกลั่นแกล้ง และคดีรุกป่าฯ ใช้เวลานานมากในการตรวจสอบ เพื่อให้รอบคอบ รอบด้าน เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งกรมที่ดินได้ตรวจสอบความถูกต้องที่ดินแต่ละแปลงโดยใช้ระบบดาวเทียมมาตรวจสอบ หรือ RTK เป็นระบบที่แม่นยำสูงที่สุดที่กรมที่ดินมีอยู่ในปัจจุบันนี้" นายนิพนธ์กล่าวให้คำมั่น



มท.๓ มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับอนุญาตทำกินพื้นที่ป่าดงพญาผลัด สกลนคร

บ้านเมือง วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ <https://www.banmuang.co.th/news/region/๒๗๔๙๗๓>

นางจุรีรักษ์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ที่ผ่านมา นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบสมุดประจำตัว ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ลักษณะแปลงรวม ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดงพญาผลัด” ต.ธาตุ ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส และ ต.เจริญศิลป์ ต.ทุ่งแก ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ซึ่งโครงการจัดที่ดินทำกินภายใต้ นโยบายของรัฐบาล (คทช.) เป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายและแผนบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ให้แก่ผู้ยากไร้ และเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรมและยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ จังหวัดสกลนคร จึงได้จัดทำโครงการส่งมอบสมุดประจำตัว ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดงพญาผลัด” รวมทั้งสิ้น ๙๙๓ เล่ม ๙๑๔ ราย โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลัง โดยมีนายสมเกียรติ ถนอมกิตติ รองอธิบดีกรมที่ดิน รอง ผวจ.สกลนคร กำนัน ผอ.บ.ร่วม เป็นสักขีพยาน

ผู้ว่าฯสกลนคร กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ รมช.มหาดไทย ยังกล่าวย้ำให้ทราบว่า คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจ.สกลนคร ได้รับมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดงพญาผลัด” ในท้องที่ อ.วานรนิวาส และ อ.เจริญศิลป์ จำนวน ๑,๔๕๖ แปลง เนื้อที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ๑๕,๕๐๖ ไร่ ๒ งาน ๐๙ ตารางวา เพื่อนำมาจัดสรรให้ประชาชนที่ด้อยโอกาส สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและ คทช. โดยมุ่งเน้นการดำเนินการในด้านการจัดที่ดินให้ประชาชนที่ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกผ่านความเห็นชอบจาก คทช.จังหวัดสกลนคร แล้ว ๑,๓๕๑ แปลง และได้รับสมุดประจำตัวแล้ว จำนวน ๙๙๓ เล่ม ๙๑๔ แปลง เนื้อที่ ๘,๘๕๖ - ๐ - ๕๖ ไร่ ซึ่งการจัดพิธีมอบสมุดประจำตัววันนี้ สำหรับพื้นที่ ๒ อำเภอ ผ่านตัวแทนจำนวน ๓๐๐ ราย สำหรับประเทศไทย มีประชากรประกอบอาชีพภาคเกษตร ๙ ล้านกว่าครัวเรือน หรือ ๓๐-๔๐ ล้านคน รัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับภาคการเกษตร จึงมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีที่ดิน แต่ไม่เพียงพอ ช่วยให้ไม่มีที่ดินทำกินอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต การดำเนินงานของ คทช.จังหวัด เพื่อจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือที่ีการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งเมื่อประชาชนได้

ที่ดิน ได้สิทธิในที่ดิน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน แต่จะเป็นการสร้างความมั่นใจในการทำกินให้กับชุมชน สามารถทำกินในที่ดินผืนดังกล่าวได้โดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

"ในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้แก่พี่น้องประชาชน ที่ต้องเดินไปด้วยกัน ทำงานร่วมกันอย่างเหนียวแน่นแข็งขัน ตมองว่าการมีที่ดินทำกินเป็นความมั่นคงในชีวิตของประชาชน เป็นการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นใจ ประชาชนไม่ต้องเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกที่ดินของทางราชการ หลังจากนั้นขอให้พี่น้องประชาชนนำโฉนดที่ดินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะใช้เป็นที่อยู่อาศัย หรือจะนำไปประกอบอาชีพ เพิ่มผลผลิตและรายได้ดูแลครอบครัว สำหรับพี่น้องประชาชนชาวเกษตรกร ไม่เพียงแค่การจัดหาที่ดินให้ทำกิน รัฐบาลนี้ยังได้มีความพยายามออกมาตรการการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายประกันรายได้พืชผลทางการเกษตร ชนิดต่างๆ ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา และปาล์ม โดยในงานมีการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่และผู้ประกอบอาชีพ ทำสวนยางพาราและทำนา จำนวน ๒ ราย ทราบว่า ได้รับเงินส่วนต่างการปลูกข้าวนาปีและการทำสวนยางพารา จำนวนเงินรวมกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวเป็นไปเพื่อสร้างความมั่นคงของรายได้ให้กับเกษตรกร โดยเป็นหลักประกันรายได้ขั้นต่ำในการประกอบอาชีพการเกษตร สร้างความมั่นคงด้านอาหาร รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ถูกต้องเพื่อเข้าถึงและรับการดูแลตามนโยบาย/มาตรการความช่วยเหลือต่างๆ ของราชการอย่างทั่วถึง และขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ผวจ.สกลนคร กล่าว